



SỰ KHÁC BIỆT GIỮA QUÁ CẢNH SÂN BAY VÀ CƯ TRÚ VỚI MỤC ĐÍCH QUÁ CẢNH

Quá cảnh sân bay là việc vào khu vực quá cảnh quốc tế của sân bay mà không lúc nào rời khỏi khu vực này. **Thị thực quá cảnh sân bay (thị thực loại A)** sẽ được cấp cho trường hợp này.

Ví dụ: một công dân Nigeria đi từ Lagos (Nigeria) đến Matx-cơ-va (Nga) qua Frankfurt (Đức). Người này chỉ ở trong khu vực quá cảnh quốc tế của sân bay Frankfurt, và do vậy sẽ được cấp thị thực quá cảnh sân bay.

Cư trú với mục đích quá cảnh, hoặc quá cảnh lãnh thổ, bao gồm việc nhập cảnh vào lãnh thổ một nước để đi đến một nước thứ ba. Trong trường hợp này sẽ áp dụng cấp **thị thực đồng nhất**, nghĩa là thị thực ngắn hạn (thị thực **loại C**) cho phép lưu hành tự do trong toàn bộ lãnh thổ Schengen. Tình huống này có thể xảy ra khi:

- Mặc dù không rời khỏi sân bay nhưng có đi qua giới hạn của khu vực quá cảnh quốc tế.

Ví dụ: một công dân Việt Nam đi từ Việt Nam qua sân bay Paris Charles-de-Gaule để đến New York, và tại Paris người này có ra sảnh chính để gặp người thân sống tại đó trong vòng vài giờ trước khi lên máy bay đi New York. Đây là trường hợp quá cảnh lãnh thổ, vì người này đã rời khỏi khu vực quá cảnh quốc tế của sân bay. Tương tự, trường hợp người này ở lại một hoặc vài đêm tại Paris trước khi bắt máy bay đi New York cũng được coi là quá cảnh lãnh thổ. Trong cả hai trường hợp trên Lãnh sự quán (Pháp) phải cấp cho người này thị thực đồng nhất, mà không phải là thị thực quá cảnh sân bay.

- Khi liên tiếp quá cảnh các sân bay trong lãnh thổ Schengen.

Ví dụ: một công dân Nigeria đi từ Lagos đến Montreal (Canada) qua Bru-xen (Bỉ) và Paris (Pháp). Chuyến bay giữa Bru-xen và Paris là chuyến bay nội khu vực Schengen, và vì lý do này đương sự sẽ nhập cảnh vào trong lãnh thổ các nước thành viên Schengen tại Bru-xen và Lãnh sự quán (Bỉ) phải cấp thị thực đồng nhất cho đương sự mà không phải là thị thực quá cảnh sân bay.

- Khi đổi sân bay

Ví dụ: một công dân Sri Lanka đi từ Colombo đến sân bay Charles De Gaulle của Paris. Từ Paris người này sẽ tiếp tục đi máy bay đến Mexico, xuất phát từ sân bay Orly cũng của Paris. Khi chuyển sân bay tại Paris, đương sự nhập cảnh vào lãnh thổ các nước thành viên, do đó Lãnh sự quán (Pháp) phải cấp thị thực đồng nhất cho đương sự mà không phải là thị thực quá cảnh sân bay.